

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที 3 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง,คมชัดลึก,กรมประชาสัมพันธ์,สวท,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง สทท.	<p><b>โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น ในโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 และในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา</p> <p>แต่ละปีมีคนไทยป่วยและเสียชีวิตจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก ประมาณ 20,000 คน ร้อยละ 10 หรือประมาณ 6 ล้านคน เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต สธ. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นวาระประเทศ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พ.ศ.2559-2568 ตั้งเป้าใน 10 ปีข้างหน้าคนไทยจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 6 แสนราย กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการคัดกรองและรักษา ลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 50 จาก 40 ต่อแสนประชากร เหลือ 20 ต่อแสนประชากร โดยอาศัยมาตรการ คือ ปลาปลอดพยาธิ คนปลอดพยาธิ คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ การส่งต่อและการรักษาให้หายขาด และมีระบบสนับสนุน เช่น ฐานข้อมูล การวิจัย เป็นต้น</p>
ไทยโพสต์,กรมประชาสัมพันธ์,สวท.	<p><b>นโยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดประชุมสป.สัณจร ครั้งที่ 3/2559 ที่ จ.ขอนแก่น โดยเน้นการเดินหน้านโยบายการพัฒนาบริการปฐมภูมิ "คลินิกหมอครอบครัว" ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ โดยให้พ.สท.ร่วมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ เพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ เพื่อให้ประชาชนในเขตชนบทพบแพทย์สะดวก ซึ่งจะมีบริการแบบองค์รวม ครบทุกมิติ ตั้งเป้าหมายใน 10 ปี คนไทยทุกคนจะมีหมอประจำครอบครัว ด้วยบริการ "ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี"</p>
สยามรัฐ  มติชนออนไลน์	<p><b>ความช่วยเหลือ "นพ.สุชิน"</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. มอบเงินเข้ากองทุนสมทบช่วยเหลือ นพ. สุชิน จิตระวัง ให้กับบิดามารดา นพ.สุชิน จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินเข้ากองทุนก้อนแรกสำหรับใช้ในการช่วยเหลือดูแลรักษานพ.สุชินระยะยาว</p> <p>-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตที่ 10 กล่าวว่า นพ.สุชินปฏิบัติราชการที่รพ.คำชะอี จ.มุกดาหารป่วยด้วยโรคมะเร็งตับตนเองกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เกิดการอุดตันของหลอดเลือดตรงก้านสมองบริเวณปลาย ทำให้มีการขยับร่างกายตั้งแต่คอลงไปไม่ได้ แต่ยังมีความรู้สึกนึกคิดได้เหมือนคนทั่วไป ซึ่งได้จัดตั้งกองทุนสมทบช่วยเหลือ นพ.สุชิน จิตระวัง และได้เชิญชวนรพ.ในเขตตรวจราชการที่ 10 ให้ร่วมกันบริจาคสมทบทุน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีความเป็นห่วงเนื่องจากประกาศของก.พ. หากข้าราชการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอ จำเป็นต้องออกจากราชการ และเห็นว่าน่าจะมีกลไกที่ช่วยเหลือ อาจเป็นสมาคมแพทย์ฯ หรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนแพทยสภา มีหน้าที่เรื่องการควบคุมมาตรฐานแพทย์ จึงอาจทำเรื่องนี้ได้ยาก</p> <p>กรณีผู้ให้บริการได้รับผลกระทบจากการให้บริการ รวมถึงกรณีพยาบาลประจำรถฉุกเฉินที่เกิดอุบัติเหตุ ก็ควรมีการช่วยเหลือด้วย ซึ่งที่ผ่านมามาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เคยจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้น และถูกตีความจนต้องยุติการจ่าย แต่ล่าสุดภาครัฐอยู่ระหว่างขยายกฎหมายข้อนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แต่มองว่าควรมีระบบการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือระยะยาวด้วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 7	<p><b>สถานการณ์โรคเมอร์ส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันนี้ ชาวคูเวตที่ป่วยเป็นโรคเมอร์ส มีอาการทั่วไปดี ไม่มีไข้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย และไม่มีอาการอื่น ๆ ส่วนการตรวจครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรอผล สำหรับการส่งผู้ป่วยเดินทางกลับประเทศ จะมีการประสานงานกับสถานทูตต่อไป ในระหว่างนี้ กรมควบคุมโรคจะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมอร์สอย่างเต็มที่สูงสุด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สธ.เรื่องโรคติดต่ออันตราย และมีการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด
ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติ กรม.	<b>แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ</b> -เสนอข่าว กรม.อนุมัติแต่งตั้ง นางมนันสนันท์ ลิ้มป วิทยากุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำนานวิจัย) กรมควบคุมโรค
เว็บไซต์ sanook.com	<b>เด็กจมน้ำเสียชีวิต</b> -เสนอข่าว เกิดเหตุนักเรียนหญิงชั้น ป.2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย จมน้ำเสียชีวิตภายในสระน้ำของโรงเรียน หลังครูพามาเรียนวิชาว่ายน้ำทั้งหมด 27 คน เมื่อเรียนเสร็จ นำเด็กส่งกลับชั้นเรียนพบว่ามิดีนักเรียนหายไป 1 คน จึงกลับมาดูที่สระว่ายน้ำ พบร่างของ "น้องน้ำ" อายุ 7 ขวบ นักเรียนชั้น ป.2/2 ในสภาพสวมชุดพละของโรงเรียนอยู่กลางสระ จึงรีบส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังเกิดเหตุ ผอ.โรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว
มติชน เดลินิวส์	<b>ศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้า</b> -เสนอข่าว กรณีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุม นายยาซูโอะ ทะสึบากิ สัญชาติญี่ปุ่น ที่หนีมากบดานในประเทศไทย โดยทำศัลยกรรมใบหน้า หรือเฟซออฟ (FACE OFF) จนไม่มีใครจำได้ หลังก่อคดีปั่นหุ้นจนตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาท นั้น -นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เผยว่า ชาวญี่ปุ่นรายนี้ได้ให้ข้อมูลว่าทำศัลยกรรมใบหน้าในประเทศไทยเพื่อหลบเลี่ยงถูกตรวจจับ แต่ยังไม่ทราบว่าจะไปที่สถานบริการใด ส่วนแพทย์ผู้ทำศัลยกรรมให้แก่ผู้ที่มีคดีติดตัวจะมีความผิดหรือไม่นั้น จำเป็นต้องพิจารณาเป็นกรณี แต่สำหรับนายยาซูโอะไม่ใช้การทำศัลยกรรมเฟซออฟ เป็นเพียงแค่การศัลยกรรมความงามเท่านั้น ขณะที่การยืนยันอัตลักษณ์บุคคลในทางอาชญากรรม ควรตรวจสอบลายนิ้วมือทั้ง 10 และตรวจรูม่านตา จะมีความชัดเจนมากกว่า
เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<b>เร่งแก้พ.ร.บ.ยา</b> -เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงปัญหาการขึ้นทะเบียนยาล่าช้า ว่า ปัจจุบัน ออย.ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการ แต่ใช้เงินของออย.เอง ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดเรื่องการตรวจวิเคราะห์ได้ ในการแก้ไขพ.ร.บ.ยา จึงได้ปรับแก้ให้ ออย.สามารถเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนจากผู้ประกอบการได้ แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการปรับแก้หลายส่วน บางส่วนยังติดปัญหา จึงไม่สามารถออกมาได้เร็ว ๆ นี้ ออย.จึงได้ทำเรื่องเสนอไปยังรมว.สธ. เพื่อขอแก้ไขในรายมาตรา เฉพาะเรื่องการเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการก่อน เบื้องต้น รมว.สธ.เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสืออย่างเป็นทางการ
สยามรัฐ มติชน	<b>ทำเนียบสารเคมีไทย</b> -เสนอข่าว นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เปิดเผยว่า ออย.ร่วมกับกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศฯ การนิคมอุตสาหกรรมฯ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรฯ จัดทำ "ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เล่มที่ 1" เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสารเคมีหลักสำหรับการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ - ด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ทำเนียบนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง และวางแผนควบคุมสารเคมีให้ครอบคลุม
แนวหน้า	<b>งานบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี</b> -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับประเทศ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "ป้องกันก่อนสัมผัส เข้าถึง ต่อเนื่อง ครอบคลุม" เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และตั้งเป้าหมายปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573
	<b>เชื้อราในบ้าน</b>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ	- เสนอบทความ นพ. ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ช่วงหน้าฝนทำให้อากาศชื้น เกิดเชื้อราได้ง่าย และวิธีสังเกตสี ตั้งแต่สีดำ น้ำตาล เขียว แดง เหลือง และขาว หากสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีป้องกันเมื่อพบเชื้อราบนพื้นผิว 3 ขั้นตอน คือ 1. ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาหรือหนังสือพิมพ์พรมน้ำเล็กน้อย เช็ดไปในทางเดียว 2. ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาหรือหนังสือพิมพ์ชุบน้ำผสมสบู่หรือน้ำยาล้างจานเช็ดซ้ำจุดเดิม และ 3. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด เช่น น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<b>แหวนรัดอวัยวะเพศ</b> - เสนอข่าว น.พ. ยุทธนา เศรษฐนันท์ แพทย์ รพ. สิรินธร เปิดเผยว่า มีหนุ่มไม้ ช่าว จ. ปทุมธานี เมาสุราคึกคะนอง ใช้แหวนตลับลูกปืนสวมอวัยวะเพศและผลอกลับไป สุดท้ายถึงไม่ออกจึงเดินทางมาโรงพยาบาล ต้องประสานรถอุปกรณ์ตัดถ่างมาช่วยเหลือ จากนั้นได้ให้ยาลดอาการอักเสบและบวม และให้กลับบ้านได้
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<b>ผลศึกษาไขกับความเสี่ยงโรคหัวใจ</b> - เสนอบทความ ม.ฮาร์วาร์ด สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการกินไข่ กับความเสี่ยงทำให้เป็นโรคหัวใจ จากการติดตามกลุ่มตัวอย่างกว่า 8 ปี สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่กินไข่เกิน 7 ฟองต่อสัปดาห์ และกลุ่มที่กินไข่น้อยกว่า 7 ฟองต่อสัปดาห์ พบว่าทั้งสองกลุ่มมีอัตราการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไม่ต่างกัน มีเฉพาะคนเป็นเบาหวานและมีกรรมพันธุ์บางอย่างเท่านั้นที่กินไข่มากแล้วเป็นโรคหัวใจ แต่คนที่กินไข่มากกว่าวันละ 1 ฟอง อนาคตอาจจะมีความเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าคนที่กินไข่ไม่เกินวันละ 1 ฟอง
บ้านเมือง	<b>กรีฑาเด็ก</b> - เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ ส.กรีฑา ศธ. จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วย กรีฑาสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดี มีสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมตามช่วงวัย เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และที่สำคัญเด็กออกจากสมาร์ตโฟน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การแข่งขันจัดขึ้นที่ จ.สุพรรณบุรี
เว็บไซต์โพสทูเดย์	<b>แครกเกอร์ติดไฟ</b> - เสนอข่าว กรณีสังคมออนไลน์แชร์ภาพและคลิปขนมแครกเกอร์ที่ห่อหนึ่งสามารถติดไฟและใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ จนมีข้อสงสัยว่าแครกเกอร์มีส่วนผสมของพลาสติก - รศ.ดร. วีระชัย พุทธรังศ์ อ.ประจำวิชาเคมี ม.เกษตรฯ ไขข้อข้องใจผ่านเฟซบุ๊กว่า มันใจได้ว่าแครกเกอร์ในคลิปไม่มีส่วนผสมของพลาสติกแน่นอน แต่ติดไฟเพราะผสมแป้ง อีกทั้งพลาสติกมีราคาแพง หากนำมาผสมจะไม่คุ้มทุน แต่หากยังมีข้อสงสัยให้นำชิ้นส่วนแครกเกอร์ส่งแล็บตรวจพิสูจน์
มติชน	<b>สภาอากาศจัดทำกำไลวันแม่-เสื้อฟ้าช่วยเด็กพิการใบหน้า</b> - เสนอข่าว สภาอากาศไทย ร่วมกับโครงการ Wearing and Sharing แคใส่ก็ได้บุญ แดงขาวจัดงาน "84 พรรษามหาราชินี" จัดทำ "กำไลวันแม่" และ "เสื้อฟ้า" เพื่อสวมใส่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบให้กับโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
เว็บไซต์เดลินิวส์ ข่าวสด  ไทยโพสต์	<b>ประชุมส่งเสริมสุขภาพนานาชาติ</b> - เสนอข่าว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการจัดประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกทั้งด้านนโยบายและด้านวิชาการ - เสนอข่าว กรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงผลงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ส่วนเบญจกิติ ให้เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชุมชน และพร้อมรับการประชุมส่งเสริมสุขภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
ข่าวสด	<b>หัวใจล้มเหลวตายมากกว่ามะเร็ง</b> - เสนอข่าว ศ.นพ. รุ่งโรจน์ กอฉยพงษ์ รพ.ศิริราช กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุให้เกิดการตายได้มากถึง 2-3 เท่า ของโรคมะเร็งระยะรุนแรง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป - ด้าน ผศ.พญ. ศรีญา ภูวนันท์ รพ.จุฬาลงกรณ์ แนะนำดูแลตัวเองด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง เช่น งดเหล้า บุหรี่ ปรับ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สมดุลในชีวิต ลดอาหารมัน เค็ม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
โพสต์ทูเดย์ The Nation	<b>ไวรัสซิกา</b> -เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ เตือนสตรีมีครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวในเขตไมอามี รัฐฟลอริดา หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาอีก 10 ราย -ด้านผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเร่งตั้งหน่วยฉุกเฉินเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส ซิกา ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเตือนผู้วางแผนมีบุตรเสี่ยงเดินทางไปยังรัฐฟลอริดา
M2F	<b>อินโดฯ ใช้สมุนไพรบำบัดยาเสพติด</b> -เสนอข่าว หัวหน้าศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีพื้นบ้าน ในเขตปรับาลิงกา อินโดนีเซีย ใช้สมุนไพรบำบัดด้วยวิธีการต้มและอาบ ควบคู่กับการสวดขอพรและให้คำปรึกษา จนผู้เข้ารับการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้หลายร้อยคน

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

